



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ครั้งที่ 2)

.....

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 และมีกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ 13 วรรคสอง (4) ของระเบียบสภาพัฒนาการเมืองว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโครงการที่ผ่านการพิจารณา กู้เงินจากคณะกรรมการกู้เงินและบริหารกองทุน ดังรายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย 1

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำสัญญารับทุนอุดหนุนระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองกับกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่ได้รับอนุมัติให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 โดยสำนักงานฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ลงนามสัญญาฯ ให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายทราบต่อไป

/อนึ่ง หากมี...

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า ติดต่อนางสาววันวิสา มะลิเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9697
นางสาวสายรุ้ง กัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9717 นายชนากร วิเชียรพงษ์ หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2141-9989 นายนันทุทนต์ ต้นสาโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9712
นางสาววันเพ็ญ นิลคำ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9727 และนางสาวนลินทิพย์ นิติพรธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9707

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙



(ศาสตราจารย์ ดร.ชिरภัทร์ เสรีรังสรรค์)

ประธานสภาพัฒนาการเมือง

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่ที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี 2559
(ครั้งที่ 2)

ลำดับ	โครงการ	องค์กร	พื้นที่ดำเนินการ
1	การสร้างความเข้าใจผลกระทบของประชาชนต่อแผนพัฒนาภาคใต้	สมาคมสายน้ำ จังหวัดปัตตานี	จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส
2	แก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลป่าเสม็ด	จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
3	เสริมสร้างพลเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูป	เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลคู่สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี
4	เครือข่ายผู้หญิงไทย 77 จังหวัด	ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย 77 จังหวัด	77 จังหวัด
5	สภาพเมืองกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม	ศูนย์ประสานงานสภาพเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และสภาพเมืองจังหวัดพิจิตร	จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร
6	เสริมสร้างพลังพลเมืองร่วมกำหนดอนาคตและจัดการตนเอง จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก	คณะทำงานสถาบันพลเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก
7	เพิ่มองค์ความรู้ด้วยการสร้างความเข้าใจแนวคิดของสภาพเมืองโดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ	สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำสัญญาลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

1. เอกสารสัญญา จำนวน 2 ชุด คือ สัญญาต้นฉบับ และสำเนาฉบับสัญญา (สำนักงานฯ เป็นผู้จัดทำ) โดย พยานที่ลงนามในสัญญา รับทุนต้องมี รายชื่อเป็นบุคคลในคณะทำงาน (ประธานองค์กรลงชื่อกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
2. เอกสารโครงการ (ฉบับสมบูรณ์หรือปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงชื่อกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
3. แผนปฏิบัติการโครงการ (ตามแบบฟอร์มของสำนักงานฯ) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงชื่อกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
4. แผนการใช้จ่ายเงิน โครงการที่รับสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า 2 งวด (ตามแบบฟอร์มของสำนักงานฯ) จำนวน 2 ชุด (ประธานองค์กรลงชื่อกำกับมุมล่างด้านขวาทุกหน้ากระดาษ)
5. เอกสารการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยของกลุ่ม/องค์กร เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในบัญชีชื่อ "องค์กรที่ได้รับทุน"
 - 5.1 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารรับรอง จำนวน 2 ชุด
 - 5.2 สำเนาคำขอเปิดบัญชีของธนาคาร (แบบฟอร์มของธนาคาร) โดยให้ธนาคารรับรอง จำนวน 2 ชุด
6. กรณีที่ประธานกลุ่ม/องค์กร ไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญาลงทุน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนเป็นผู้ลงนามในสัญญาลงทุน พร้อมทั้ง เอกสารประกอบ คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และพยาน คนละ 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
7. คู่มือการดำเนินงาน กองทุนฯ สำหรับผู้รับทุน ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ชุด (สำนักงานเป็นผู้จัดทำ)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อสอบถามผู้ประสานงานของสำนักงานฯ ดังรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้

